

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024**

-----

Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/ĐUK, ngày 02/01/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024; Kế hoạch số 264-KH/ĐUK, ngày 28/12/2021 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025; Đảng ủy Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 như sau:

### I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở trong việc học tập và làm theo Bác tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong năm 2024. Gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, kết luận Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

2. Các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, của các phòng, đơn vị thuộc Sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thường xuyên theo dõi đôn đốc và tăng cường kiểm tra, giám sát; đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo linh hoạt của các cấp ủy chi bộ và Bí thư các chi bộ trong tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn.

### II- NỘI DUNG

#### 1. Tổ chức học tập, quán triệt

- Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh; nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2024 của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hình thức phù hợp, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên.

- Tài liệu: Kết luận số 01-KL/TW; tài liệu Chuyên đề toàn khóa, giai đoạn 2021 - 2025 về “*Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”; Chuyên đề năm 2024 của Tỉnh ủy.

### **1.1. Học tập chuyên đề năm 2024**

- Đảng bộ Sở Tài chính: Tham gia hội nghị trực tuyến học tập quán triệt Chuyên đề năm 2024

- Nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

- Báo cáo viên: Báo cáo viên cấp trên

- Thời gian hoàn thành: Trong Quý I/2024

- Kết thúc đợt quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024 báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trước ngày 05/4/2024.

### **1.2. Học tập chuyên đề hằng quý**

Các chi bộ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2024 vào các quý (*sinh hoạt định kỳ 1 quý/lần*). Chuyên đề năm 2024, gồm:

- Quý I: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân gắn với quán triệt và triển khai Công điện số 280/CDTTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

- Quý II: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo gắn với quán triệt và triển khai Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước.

- Quý III: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Quý IV: Nhiệm vụ và giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

**2. Xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024**

### **2.1. Kế hoạch tập thể:**

Các chi bộ căn cứ vào Kế hoạch của Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch học tập của Chi bộ mình để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá, mô hình tiêu biểu đã xác định, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc trong thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Kế hoạch phải được thông qua trước tập thể Ban chi ủy, đồng thời gửi lên Ban chấp hành Đảng bộ Sở để theo dõi, đánh giá (*qua Văn phòng Sở*). Hoàn thành kế hoạch trong tháng 01/2024.

**2.2. Kế hoạch cá nhân:** Căn cứ các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nội dung Chuyên đề toàn khóa của Đảng bộ, Chuyên đề năm 2024, các chi bộ tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2024 về học tập, làm theo và nêu gương gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về *đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"*, sát chức trách, nhiệm vụ được giao. (*mẫu của cá nhân theo Kế hoạch số 111-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối*)

Các đồng chí UVBCH Đảng bộ, bí thư các chi bộ, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở phải có nội dung đăng ký nêu gương, thực hiện từ 1 đến 2 việc cụ thể thuộc 2 nhóm công việc: (1) *Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm kéo dài;* (2) *Việc đột phá, đổi mới, sáng tạo, cấp bách.*

Cá nhân báo cáo kế hoạch trước chi bộ, tập thể phòng, đơn vị nơi đang sinh hoạt, công tác để được góp ý, điều chỉnh; nộp kế hoạch cho chi bộ để được theo dõi, đánh giá. Người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý gửi thêm 1 bản kế hoạch lên cấp ủy cấp trên theo phân cấp quản lý. Kế hoạch của đồng chí Bí thư Đảng bộ gửi thêm 1 bản lên Đảng ủy Khối.

Thời gian thực hiện: *Hoàn thành kế hoạch trong tháng 01/2024.*

### **3. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của tập thể**

Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan; Cấp ủy, chi bộ phối hợp với Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: *Hoàn thành trong Quý I/2024.*

Tăng cường theo dõi, giám sát, có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện.

Triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” (*khi có hướng dẫn của cấp trên*).

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW về “Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” để khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên tích cực đổi mới, sáng tạo.

#### **5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh**

Đảng ủy Sở, cấp ủy chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xác định mục tiêu, phương hướng, tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Sở, của cấp ủy chi bộ trực thuộc.

#### **6. Thực hiện nhiệm vụ đột phá, trọng tâm và mô hình tiêu biểu cấp Đảng bộ Khối; tiếp tục triển khai xây dựng những điển hình tiêu biểu**

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh về "Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững".

Các cấp ủy, chi bộ, các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ bám sát chỉ đạo tại Kết luận số 947-KL/ĐUK, ngày 05/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kết quả 01 năm thực hiện nhiệm vụ đột phá, công việc trọng tâm, mô hình tiêu biểu của các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá, mô hình tiêu biểu đã xác định giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị địa phương trong việc quản lý thu, chi NSNN, quản lý, sử dụng tài sản công, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tài sản công theo quy định.

Thường xuyên rà soát các văn bản liên quan đến các chế độ chính sách và định mức, kịp thời tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung thay thế thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu, bảo đảm phù hợp với thực tế.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thực chất.

## **7. Công tác tuyên truyền**

Các cấp ủy, chi bộ tổ chức thường xuyên, sâu rộng, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập và làm theo Bác trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Nội dung: Tập trung giới thiệu những giá trị cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2024; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước, phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2024); 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024); 20 năm chia tách và thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2024) gắn với phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, đơn vị thuộc Sở.

Đổi mới cách thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả của các hình thức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở, trên mạng Lan của Sở, báo cáo viên, tuyên truyền miệng qua các kỳ sinh hoạt.

Bổ sung chuyên mục "Học tập và làm theo Bác" trên trang thông tin điện tử của ngành tại địa chỉ: <https://sotaichinh.laichau.gov.vn>. Chủ động đăng tải những bài viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương điển hình trong học tập và làm theo Bác của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức bình xét, ghi danh các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Tích cực tham gia các phong trào về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp trên phát động.

## **8. Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết và thi đua - khen thưởng**

Các cấp ủy, chi bộ, đoàn thể tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW kết hợp với biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: *Hoàn thành trong Quý III/2024.*

UBKT Đảng ủy Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch của cá nhân.

Văn phòng Sở cuối năm tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

## **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các chi bộ trực thuộc báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (*qua Văn phòng Sở*) để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Khối.

2. UBKT Đảng ủy Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

3. Giao Văn phòng sở tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung nêu trên, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo Bác./.

Nơi nhận:

- Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh,
- Ban Tuyên giáo ĐUK,
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ Sở,
- Các chi bộ trực thuộc (t/h),
- Lưu VT, ĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**

**Lò Văn Duy**